
Fundur samstarfshóps um gerð stjórnunar- og verndaráætlunar fyrir Hellna og Stapa  

Fundurinn var haldinn á Teams 17.11.2020 kl. 13:30 

Fundarmenn: 

- Ragnhildur Sigurðardóttir, fulltrúi Svæðisgarðsins Snæfellsness  

- Magnús Á. Sigurðsson, minjavörður 

- Ólína Gunnlaugsdóttir, íbúi og landeigandi 

- Kristinn Jónasson, fulltrúi sveitarfélags 

- Jón Björnsson, þjóðgarðsvörður 

- Linda Björk Hallgrímsdóttir, Umhverfisstofnun 

- Guðbjörg Gunnarsdóttir, Umhverfisstofnun 

- Þórdís Vilhelmína Bragadóttir, Umhverfisstofnun (ritaði fundargerð)  

 

Fjarverandi: 

Lydía Rafnsdóttir, íbúi og hagsmunaðili 

Hjálmar Kristjánsson, íbúi og hagsmunaðili 

 

Dagskrá: 

1. Stjórnunar og verndaráætlun Ströndin milli Stapa og Hellna 

Fundarefni: 

1. Stjórnunar og verndaráætlun Ströndin mili Stapa og Hellna 

Guðbjörg fór yfir þær athugasemdir sem komið hafa inn frá samstarfshópnum og Hildi 

Vésteinsdóttur, teymisstjóra teymis friðlýsinga og áætlana. Rennt var yfir áætlunina og fjallað 

um stærstu athugasemdirnar. Guðbjörg fór einnig yfir stöðuna á kortamálum. 

 

Fundi slitið 15:27 

 

  

 

 


